



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๘๐
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๑๗๗ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๔๘๓๑๗



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัมรินทร์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนมาก
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๖๕๙



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูง จากการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหรือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๘๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>(นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>การประชุมระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีประเด็นข่าวสารที่สำคัญดังนี้</p> <p>๑. สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๑.๑ กรุงเทพมหานครรวมพลังประชาชน นักร้อง นักร้องขยับขึ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์</p> <p>กรุงเทพมหานคร ผนึกพลังประชาชน “นักร้อง นักร้องขยับขึ้นใหญ่ทุกวันอาทิตย์และการพัฒนาทำความสะอาด” โดยมอบหมายให้ทุกสำนักงานเขตจัดกิจกรรม “นัดเวลาทึ่ง นัดเวลาเก็บ ขยะขึ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้” กำหนดนัดหมายวันและเวลาออกไปเก็บขยะขึ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนในทุกวันอาทิตย์ หมุนเวียนไปตามถนน ซอย หรือชุมชนต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ไม่ให้เกิดขยะล้นถังขยะลงคูคลองและที่สาธารณะ และเป็นการป้องกันปัญหาขยะกีดขวางทางระบายน้ำอีกทางหนึ่ง</p> <p>๑.๒ ผลการดำเนินการรับคำขอจ้างคนต่างด้าว ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๓/๒๕๖๐</p> <p>กระทรวงแรงงานรายงานผลการรับคำขอจ้างคนต่างด้าวตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๓/๒๕๖๐ ว่าได้รับแจ้งคำขอจ้างคนต่างด้าวทั้งสิ้น ๗๙๗,๖๘๕ คน แยกเป็นเมียนมา ๔๖๑,๔๕๘ คน กัมพูชา ๒๓๕,๗๕๗ คน และลาว ๑๐๐,๔๗๐ คน ทั้งนี้จากข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีคนต่างด้าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้างลูกจ้างแล้ว ๔๘๑,๘๗๐ คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ๓,๐๓๔ คน โดยสาเหตุที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ ได้แก่ ๑) เป็นแรงงานอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ๒) เป็นแรงงานอายุเกินกว่า ๕๕ ปี ๓) มาอยู่กับนายจ้างหลังจากพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้ และ ๔) ทำงานในกิจการต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว</p> <p>๑.๓ การแก้ไขปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้าง และปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้าง เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ มีการจับกุมการกระทำผิดของด่านตรวจสัตว์ป่าทั่วประเทศ ทั้ง ๔๐ แห่ง รวม ๑๓๑ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๘๙ คน และยึดของกลางได้จำนวนมาก ทั้งที่เป็นสัตว์ป่ามีชีวิตรักษา สัตว์ป่า กงาช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานของประเทศลาว</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ในการติดตามเส้นทางการลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้างตามแนวชายแดนไทย – ลาว ด้วย ส่วนปัญหาอื่น ๆ ที่ยังคงน่าเป็นห่วง คือ การลักลอบค้าไม้พะยูงบริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับลาว เนื่องจากมีแม่น้ำโขงเป็นช่องทางธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการสกัดกั้น</p> <p>๒. ด้านการต่างประเทศ</p> <p>๒.๑ ประเด็นหารือสำคัญกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย</p> <p>เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล มีประเด็นหารือที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่ง ซึ่งผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ในศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการและศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายมีความเห็นว่า ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การก่อการร้ายมากขึ้น ไทยจึงควรตระหนักและมีบทบาทต่อเรื่องนี้ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ในช่วงที่ผ่านมา มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลายประเทศเดินทางเยือนไทยแสดงให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีความสำคัญในภูมิภาคนี้</p> <p>๒.๒ การชี้แจงต่อต่างประเทศเกี่ยวกับคดีรับจำนำข้าว</p> <p>กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแก่คณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยได้รับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวมากขึ้น โดยมีเนื้อหาข้อมูลโครงการรับจำนำข้าว และการดำเนินการตามกฎหมายต่ออดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนในคดีดังกล่าว เป็นไปตามหลักคุณนิติกระบวนการหรือหลักกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) ไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอบคุณกรุงเทพมหานครดำเนินการเรื่องขยะในทุกมิติให้มีความคืบหน้า ทั้งเรื่อง การกำจัด และการจัดเก็บขยะ ทั้งนี้ ได้เร่งรัดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ และออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รัดกุม รอบคอบ ส่งผลกระทบต่อ น้อยที่สุด รวมทั้งให้หารือกรุงเทพมหานครเรื่องการบริหารจัดการขยะ และโรงกำจัด ขยะเพิ่มเติม ตลอดจนรณรงค์หลักการ ๓R เพื่อลดปัญหาการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง</p> <p>๒. การดำเนินการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และลักลอบค้าสัตว์ป่าและงาช้าง เพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) เป็นเรื่องในเชิงนโยบาย ควรสรุปข้อมูล แจ้งจังหวัดเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง และอาจเพิ่มเป็นหัวข้อเช็คลิสต์สำหรับการตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>กทม./สธ.</p> <p>สนผ.สป./ สตร.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>รายงานการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของ มท.</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางลักขณา โรจน์ธีรารัง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ</p> <p>๑.๑ การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยกำหนดให้สำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต รับสมัคร ซึ่ง ๒,๐๐๐ คนแรกจะได้รับของพระราชทาน ส่วนคนที่ ๒,๐๐๑ ขึ้นไปจะได้รับของพระราชทานในภายหลัง</p> <p>๑.๒ โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ แบ่งได้ ๘ ประเภท คือ ๑) งานเกี่ยวกับดอกไม้จันทน์ ๒) งานประชาสัมพันธ์ ๓) งานโยธา ๔) งานขนส่งเพื่อความปลอดภัย ๕) งานบริการประชาชน ๖) งานแพทย์ ๗) งานรักษาความปลอดภัย และ ๘) งานจราจร ซึ่งจิตอาสาที่เคยลงทะเบียนโครงการทำความดี ด้วยหัวใจแล้วสามารถลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจได้ แต่จะได้รับเฉพาะปลอกแขนและบัตรประจำตัวเท่านั้น หากประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจะได้รับเสื้อ หมวก ผ้าพันคอพระราชทาน ปลอกแขน และบัตรประจำตัว</p> <p>๒. การก่อสร้างสร้างพระเมรุมาศจำลอง</p> <p>สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง ประกอบด้วยลานพระราชวังดุสิต จำนวน ๑ แห่ง จุดติดตั้งบริเวณ ๔ มุมเมือง จำนวน ๔ แห่ง และจุดติดตั้งบริเวณ ๔ มุมท้องสนามหลวง จำนวน ๔ แห่ง รวมทั้งหมด ๙ แห่ง ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ ลานพระราชวังดุสิต</p> <p>๒.๒ กองสลากเดิม สถานที่ตั้งบริเวณที่ว่างข้างกองสลากเดิม</p> <p>๒.๓ สวนนาคกรภิรมย์ สถานที่ตั้งบริเวณสวนนาคกรภิรมย์ติดถนนมหาราช</p> <p>๒.๔ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๑ สถานที่ตั้งบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ ๑ ติดถนนตรีเพชร</p> <p>๒.๕ ลานคนเมือง (ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร) สถานที่ตั้งบริเวณหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครติดกับลานคนเมืองติดถนนดินสอ และถนนศิริพงษ์</p> <p>๒.๖ มุมเมืองด้านทิศเหนือ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) สถานที่ตั้งบริเวณด้านหน้าสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ห่างจากถนนหลัก (ถนนพหลโยธิน) ๒๐๐ เมตร จุดนี้กองทัพอากาศ เป็นผู้บริหารจัดการ</p> <p>๒.๗ มุมเมืองด้านทิศใต้ เขตบางนา ไบเทคบางนา สถานที่ตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารไบเทคติดกับถนนบางนา-ตราด</p> <p>๒.๘ มุมเมืองด้านทิศตะวันออก เขตลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถานที่ตั้งบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๔ ติดกับถนนฉลองกรุงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</p> <p>๒.๙ มุมเมืองด้านทิศตะวันตก พุทธมณฑล จ.นครปฐม สถานที่ตั้งบริเวณด้านหน้าวิหารพุทธมณฑลห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ๑๕๐ เมตร</p> <p>สำหรับพระเมรุมาศจำลองที่ลานพระราชวังดุสิต เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องก่อสร้างตามแบบเลขที่ สธ.๙๐๑-๑/๖๐ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ความคืบหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ ๑๘</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>๓. โครงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองส่วนภูมิภาค</p> <p>๓.๑ การออกแบบเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างแผนกสถาปนิกหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ กรมศิลปากร และกรมโยธาธิการและผังเมือง มี ๒ แบบประกอบด้วย</p> <p>๑) แบบเลขที่ สถ.๙๐๑ - ๑/๖๐ สำหรับใช้ในการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕ แห่ง ได้แก่ บริเวณลานพระราชวังดุสิต บริเวณ ๔ มุมเมือง จำนวน ๔ แห่ง และบริเวณ ๔ มุมท้องสนามหลวง จำนวน ๔ แห่ง</p> <p>๒) แบบเลขที่ สถ.๙๐๑ - ๒/๖๐ สำหรับใช้ในการก่อสร้างพื้นที่ต่างจังหวัด จังหวัดละ ๑ แห่ง รวม ๗๖ แห่ง</p> <p>๓.๒ ค่าการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ประมาณการราคาตามแบบเลขที่ สถ.๙๐๑ - ๒/๖๐ เป็นค่าก่อสร้างประมาณ ๒,๖๙๔,๐๐๐ บาท (ซึ่งเป็นการก่อสร้างเฉพาะองค์พระเมรุมาศจำลอง ไม่รวมงานสถาปัตยกรรมที่ต้องตกแต่งให้สมพระเกียรติ) โดยการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่เป็นวิธีการคัดเลือก ซึ่งในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพ.) โดยทางกระทรวงมหาดไทยขอยกเว้นระเบียบ และขอใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (ถ้าได้รับการอนุมัติภายในสัปดาห์หน้าคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ)</p> <p>๓.๓ ความคืบหน้าการเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในภูมิภาคทั้ง ๗๖ จังหวัด ให้ใช้งบประมาณของจังหวัดดำเนินการก่อสร้างแท่นคอนกรีตขนาด ๘ x ๘ เมตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นผู้ประสานงานกับผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคค่าวัสดุประเภทเหล็กมูลค่าประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ค่าแรงและไม้แบบมีผู้รับจ้างสนับสนุน ซึ่งมีการเลือกพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัด เช่น หน้าศาลากลางจังหวัด สนามกีฬาจังหวัด สวนสาธารณะ วัดประจำจังหวัด เป็นต้น</p> <p>๓.๔ เรซิน ผู้ประกอบการรับจ้างได้ประสานบริษัทผู้ผลิตเรซินให้มีปริมาณเพียงพอทุกจังหวัด และแบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น ๕ สัญญาตามภาค ๆ ละ ๑๙ จังหวัด รวมทั้งของกรุงเทพมหานครอีก ๘ แห่ง รวมทั้งหมด ๘๔ แห่ง โดยให้บริษัทรับจ้างก่อสร้างในแต่ละสัญญาใช้เรซินจากแหล่งเดียวกันทั้งหมด</p> <p>๓.๕ โครงเหล็ก บริษัทรับจ้างขนาดใหญ่มีความพร้อมนำโครงสร้างเหล็กไปติดตั้งประกอบหน้า และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>การไฟฟ้านครหลวง (รต.สำเร็จ เขียวชุกุล ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตวัดเลียบ)</p> <p>๔. การเตรียมความพร้อมการจ่ายไฟฟ้า</p> <p>๔.๑ การประสานงานกับกรมศิลปากร เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน และดำเนินการบรรจุไฟฟ้าให้กับจุดรับไฟภายใน ซึ่งงานมีความคืบหน้าไปแล้ว ร้อยละ ๘๐ โดยมีแผนบรรจุไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งดำเนินการเร็วกว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ที่จะเข้าไปติดตั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคม นอกจากนั้นการไฟฟ้านครหลวงจะร่วมกับกรมศิลปากรเข้าทดสอบระบบไฟฟ้าให้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เรียบร้อยในช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๔.๒ รูปแบบการจ่ายไฟฟ้าหลัก ในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีจุดจ่ายไฟฟ้าหลัก ๔ จุด คือ</p> <p>๑) จุดจ่ายไฟฟ้าหลัก MPS 1 จ่ายไฟฟ้าใน ๒ จุดหลัก คือ (๑) MDB A จ่ายไฟฟ้าให้แสงสว่างในพระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนและทับเกษตร ทิศเหนือ-ทิศใต้ รวมทั้งระบบถ่ายทอดสวดของกรมประชาสัมพันธ์ในพระที่นั่งทรงธรรม (๒) MDB B จ่ายไฟฟ้าให้แสงสว่างพระเมรุ บ่อน้ำรอบพระเมรุ และงานภูมิสถาปัตยกรรม ทิศเหนือ - ทิศใต้</p> <p>๒) จุดจ่ายไฟฟ้าหลัก MPS 2 จ่ายไฟฟ้าสำหรับเวทีโรงละคร (หนังใหญ่) และระบบปรับอากาศ CDU ด้านทิศเหนือ</p> <p>๓) จุดจ่ายไฟฟ้าหลัก MPS 3 จ่ายไฟฟ้าใน ๒ จุดหลัก คือ (๑) DB 4 จ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ CDU ด้านทิศใต้ (๒) MDB N จ่ายไฟฟ้าให้กับพระเมรุและปั๊มน้ำของบ่อน้ำรอบพระเมรุ ชุดที่ ๒</p> <p>๔) จุดจ่ายไฟฟ้าหลัก MPS 4 จ่ายไฟฟ้าให้กับเวทิตนตรีสากล และเวทีโขม</p> <p>๔.๓ ระบบสำรองไฟฟ้า ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสำรองไฟฟ้าในบริเวณพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในทุกจุด ทั้งนี้ ในพื้นที่การแสดงระบบสำรองไฟฟ้าดำเนินการโดยเอกชน</p> <p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>๕. ความคืบหน้าการจัดทำดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค</p> <p>๕.๑ ดอกไม้จันทน์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๐)</p> <p>๕.๒ ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน สรุปผลการจัดทำดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน กำหนดเป้าหมาย ๓๖,๘๐๑,๒๔๑ ดอก ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐) ๔๔,๘๕๘,๘๓๓ ดอก (คิดเป็น ร้อยละ ๑๒๑.๘๙ ข้อมูล ณ ๒๕ สิงหาคม ๖๐) และเกินเป้าหมาย ๕๘ จังหวัด และบางจังหวัดดำเนินการยังไม่ถึงเป้าหมาย จำนวน ๑๘ จังหวัด ทางกรมการพัฒนาชุมชนขอให้ดำเนินการไปถึงเป้าหมายจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๕.๓ การส่งมอบช่อดอกไม้จันทน์ จากส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อดำเนินการจัดเก็บส่งคลังให้เรียบร้อย</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)</p> <p>๖. การดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ</p> <p>สำนักราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย พล.อ.ท. ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้มาประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ไปยังจังหวัด และระบบ Dopa Channel ไปยังอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมด้วย สาระสำคัญการประชุมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร จังหวัด และต่างประเทศ ดังนี้</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๖.๑ การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ กรุงเทพมหานคร ณ สนามเสือป่า สำนักงานเขต ๕๐ เขต และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ในวันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รวมทั้งในต่างประเทศ ณ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล ในวันที่ ๑ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น)</p> <p>๖.๒ การรับสิ่งของพระราชทาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงการต่างประเทศรับสิ่งของพระราชทาน ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๖.๓ ในวันที่ ๗ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาทั้งในและต่างประเทศ รับสิ่งของพระราชทาน ณ สถานที่ที่ลงทะเบียนหรือสถานที่ที่กำหนด</p> <p>๖.๔ ในวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ทั้ง ๘ ประเภทงาน คือ (๑) งานดอกไม้จันทน์ (๒) งานประชาสัมพันธ์ (๓) งานโยธา (๔) งานขนส่ง (๕) งานบริการประชาชน (๖) งานบริการด้านการแพทย์ (๗) งานรักษาความปลอดภัย (๘) งานจราจร</p> <p>๖.๕ คุณสมบัติของการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ข้าราชการ (ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ) รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ กรณีที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ได้</p> <p>๖.๖ หลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี ที่ยังไม่มียบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชน เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดง สมุดบันทึกความ ดี “ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”</p> <p>๖.๗ สิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก/เสื้อผ้า/พันคอ/ปกอกแขนและบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมทั้งบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>๖.๘ ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในแต่ละประเภทของงานทั้ง ๘ ประเภท ตามความถนัดและสมัครใจ ๒) ให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมของบุคลากรและระบบการลงทะเบียน โดยให้พิจารณาจัดช่องรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจและไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่มาใช้บริการตามปกติ ๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ๔) ให้จังหวัดและอำเภอวางระบบการปฏิบัติงานในห้วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยนำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งทุกจังหวัดอำเภอได้แบ่งมอบหน้าที่ให้ผู้เกี่ยวข้องไว้แล้วมาพิจารณามอบหมายภารกิจให้จิตอาสาเฉพาะกิจ โดยให้มีการซักซ้อมความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานจริง ๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกด้วยตนเอง 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๖.๘ ให้กระทรวงมหาดไทยประสานการปฏิบัติกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงการต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ดังนี้</p> <p>๑) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในแต่ละประเภทของงานทั้ง ๘ ประเภท ตามความถนัดและสมัครใจ</p> <p>๒) ให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมของบุคลากรและระบบการลงทะเบียน โดยให้พิจารณาจัดช่องรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจและไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่มารับบริการตามปกติ</p> <p>๓) ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลที่เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรและระบบการลงทะเบียนในการรับลงทะเบียน โดยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อมูลการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจแล้วจะได้ผลิตบัตรจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อมอบให้กับผู้ลงทะเบียนต่อไป</p> <p>ข้อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มและพระเมรุมาศจำลองอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๒. ให้สรุปซุ้มขนาดกลางที่มีปัญหาเรื่องตำแหน่งไม่เหมาะสม นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓. ขอขอบคุณ กรมโยธาธิการและผังเมืองที่ทำงานการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว สามารถก่อสร้างได้จริงตามแบบที่กรมศิลปากรออกแบบขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในพื้นที่ภูมิภาค ๗๖ แห่ง และกรุงเทพมหานคร ๘ แห่งแล้ว ทั้งนี้ สำหรับสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองในส่วนภูมิภาคควรพิจารณาตามความเหมาะสม และสมพระเกียรติ ส่วนบริเวณพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้มีเส้นทาง พื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชน เต็นท์ ที่นั่ง ตามแนวทางที่ได้สั่งการไปแล้ว</p> <p>๔. การติดตั้งระบบไฟฟ้าบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประสานการจัดระบบสำรองไฟฟ้าในพื้นที่จัดแสดง (เวทิดนตรีสากล เวทีหนังใหญ่ เวทีโขน) เพิ่มเติม</p> <p>๕. การจัดทำดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค กรณีเกินกว่าเป้าหมายแล้วให้ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖. เร่งจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้ครอบคลุมการจัดทำบัตรประจำตัวพระราชทานจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ทั้งนี้ การดำเนินการในส่วนภูมิภาคให้คำนึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับดำเนินการดังกล่าว</p> <p>๗. ประสานกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการลงทะเบียนและการจัดทำบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ ในต่างประเทศ</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด/ กทม. กทม. กก.สป./ยผ./ กทม./ทุกจังหวัด กฟน. พช. ปค. ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนว พระราชดำริ ห้วงที่ ๑ ใน พื้นที่ กทม. (ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นางวราสนา ศิลป์เบญจพร ผู้อำนวยการกองระบบคลอง)</p> <p>๑. กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>ขณะนี้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่สำนักราชเลขาธิการได้กำหนดคลองดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต ให้เป็นไปตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลการดำเนินการระหว่าง ๑๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งหมด ๙ คลอง ดังนี้</p> <p>๑.๑ คลองลำรางต้ายี่ม ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒,๐๙๑ คน</p> <p>๑.๒ คลองตาแร่ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒,๓๕๑ คน</p> <p>๑.๓ คลองควาย ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๑,๓๓๐ คน</p> <p>๑.๔ คลองลำกระโดงซอยยี่มประยูร เขตภาษีเจริญ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒,๒๙๐ คน</p> <p>๑.๕ คลองวัดน้อยนพคุณ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓,๘๓๐ คน</p> <p>๑.๖ คูน้ำริมทางรถไฟสายใต้ คลองเปรมประชากร คลองสัมปอ่ย ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒,๗๕๐ คน</p> <p>๑.๗ คลองชันแตก เขตประเวศ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒,๑๐๔ คน</p> <p>๑.๘ คลองตาเปีย เขตประเวศ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒,๐๔๒ คน</p> <p>๑.๙ คลองหัวหมากน้อย เขตบางกะปิ ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จิตอาสาและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๙๐๐ คน</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการที่คลองวัดมะขาม เขตลาดกระบัง และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการที่ลำรางกระโดงซอยเพชรเกษม ๕๑ เขตบางเขน</p> <p>๒. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”</p> <p>๒.๑ คลอง คู ลำราง ลำกระโดง ได้รับการพัฒนาให้สะอาดขึ้นปราศจากขยะมูลฝอย วัชพืชผักตบชวา</p> <p>๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและไหลถ่ายเทน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเน่าเสีย</p> <p>๒.๓ ลดปัญหาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและสัตว์พาหะนำโรค</p> <p>๒.๔ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสภาพแวดล้อมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. ข้อสั่งการของ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ปฏิบัติราชการราชเลขาการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการสำรวจคลอง คู ลำราง ลำกระโดง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ว่าแห่งใดมีความตื้นเขิน วัชพืช ผักตบชวาหนาแน่น จำเป็นต้องขุดลอกดินเลน เปิดทางน้ำไหล กำจัดวัชพืชผักตบชวา ตามแนวทางกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” และรวบรวมรายชื่อ คลอง คู ลำรางนั้น ๆ พร้อมรายละเอียดความกว้าง ความยาว และตำแหน่ง เพื่อนำมาจัดทำแผนกิจกรรมในห้วงเวลาต่อไป จนถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ทำการสำรวจและจัดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. สาเหตุที่พบปัญหาผักตบชวา วัชพืชมีจำนวนมาก</p> <p>๔.๑ เนื่องจากภารกิจของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก ทำให้วงรอบการจัดเก็บวัชพืชของสำนักงานเขตมีจำนวนมาก เป็นเหตุทำให้คลอง คู ลำรางเกิดภาวะตื้นเขิน</p> <p>๔.๒ คู ลำรางที่ติดบ้านเรือนประชาชน ทำให้เข้าถึงพื้นที่ยากลำบากเป็นอุปสรรคในการจัดเก็บ</p> <p>๔.๓ แรงงานไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องดูแลทั้งท่อระบายน้ำ คลอง และรวมถึงการแก้ไขปัญหาร่องเรียนเรื่องน้ำท่วมให้กับประชาชน</p> <p>๔.๔ เครื่องจักรไม่เพียงพอ ซึ่งบางคลองต้องใช้เครื่องจักรในการจัดเก็บ</p> <p>๕. แนวทางการแก้ไขปัญหายั่งยืน</p> <p>๕.๑ กรุงเทพมหานครมอบทุกสำนักงานเขตแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญห ผักตบชวา ระดับเขต และจัดตั้งชมรมคนริมน้ำ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาคลองให้สะอาด ปราศจากผักตบชวาและวัชพืช และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว</p> <p>๕.๒ กรุงเทพมหานครกำลังศึกษาวิธีการกำจัดผักตบชวาอย่างถาวร</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>หาวิธีการ/แนวทางในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาเส้นทางน้ำ ลำคลอง ที่จิตอาสาเข้าไปดำเนินการแล้วให้เกิดความยั่งยืน ติดตามผลการดำเนินงานคลองที่มีการดำเนินกิจกรรมไปแล้ว รวมทั้งเชื่อมโยงกิจกรรมของชมรมคนริมน้ำในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมด้วย</p>	กทม./ปค.
การบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายรังสฤษดิ์ จิตดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</p> <p>๑. ที่มา</p> <p>๑.๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ได้ผลประชุมดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ มีมติให้ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๙๑ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นศูนย์ควบคุมระบบ CCTV ทั่วประเทศ ยกเว้น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมรับผิดชอบในการดูแลระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๑.๒ ผลการตรวจสอบข้อมูลความมีอยู่จริง และประสิทธิภาพของ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ปัจจุบันมีข้อมูลกล้องวงจรปิดทั่วประเทศ จำนวน ๓๒๑,๗๐๕ กล้อง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐)</p> <p>๑.๒ คำสั่งคณะกรรมการบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>ชุดที่ ๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีนางอาทิตย์ยา สุทธธรรม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดรูปแบบ มาตรฐานของ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มาตรฐานการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) และวางระบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ จังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ</p> <p>ชุดที่ ๒ คณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายความมั่นคง) เป็น ประธาน มีหน้าที่ ... (๑) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล การรักษาความ ปลอดภัยข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) (๒) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา และการรักษาความ ปลอดภัยของศูนย์ควบคุมและข้อมูลของระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร และภาพรวมของประเทศ</p> <p>๒. แนวทางการบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ</p> <p>๒.๑ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและ เชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ๑๘ จังหวัด (ตามกลุ่ม จังหวัด) และกรุงเทพมหานคร รวมเป็น ๑๙ ศูนย์ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ ระดับประเทศ จำนวน ๑ ศูนย์ (สตช.(๑๙๑)) โดยในระดับจังหวัดให้มีคณะกรรมการ บริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์กล้อง CCTV มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ประธาน และตำรวจภูธรจังหวัดเป็นเลขานุการ</p> <p>๒.๒ ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๒) ขยายศูนย์บริหารจัดการและเชื่อมโยงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด เพิ่มเติมอีก ๕๕ จังหวัด ยกเว้น ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ กอ.รมน และ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. แนวทางในการวางระบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</p> <p>๓.๑ แนวทางที่ ๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดำเนินการเอง ทั้งหมด กำหนดให้ศูนย์ในระดับต่าง ๆ เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันแบบ Real time ผ่าน ระบบ Cloud ซึ่งจะมีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เป็นผู้ให้บริการ ระบบ โดยหน่วยงานเจ้าของกล้องจะทำการอัปโหลดข้อมูลโดยตรงขึ้นไปยัง Cloud Storage และกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างน้อย ๓๐ วัน ตามมาตรฐานที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓.๒ แนวทางที่ ๒ ในปี ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอศูนย์จำลองในการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ ศูนย์บริการลูกค้าภาครัฐ CAT ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงจังหวัด เป็นโครงการนำร่อง</p> <p>๓.๓ แนวทางที่ ๓ เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ตามที่คณะอนุกรรมการชุดที่ ๒ ได้นำเสนอ คือ ระยะที่ ๑) ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เป็นการกำหนดระเบียบให้หน่วยงานเจ้าของกล้องตลอดจนข้อกำหนดในการซ่อมบำรุงระบบกล้อง CCTV ที่มีอยู่เดิมและที่จัดหาทดแทนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดบุคลากรเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ประจำศูนย์เฝ้าระวัง หรือเป้าหมายที่สำคัญทุกระดับ มีการรายงานทุกสถานะการใช้งานของระบบกล้อง CCTV ตามแบบสรุปรายงานและรายงานผ่านระบบ รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบ</p> <p>ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอดจนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลทั้งหมด ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ข้อมูลภาพซึ่งจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ โดยในระยะเร่งด่วนในขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะทำแผนของกลางเพื่อที่จะซ่อมแซม จัดหา ทดแทน และติดตั้งกล้องเพิ่มเติมสำหรับกล้องของหน่วยงานภาครัฐที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งมีบันทึกอยู่ในระบบจำนวน ๓๒,๐๐๐ กว่ากล้อง ให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ ในปี ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการชุดที่ ๒ ได้เสนอการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อย่างครบวงจร โดยมีการนำเอาระบบอัจฉริยะมาใช้ในการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ระบบตรวจจับใบหน้า ระบบตรวจจับป้ายทะเบียน เป็นต้น โดยจะบูรณาการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการปกครอง ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ข้อมูลประวัติอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดที่ ๒ จะได้นำเสนอรายละเอียดแผนงานโครงการไปยังคณะกรรมการบริหารภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นี้</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวันชัย เจียวชะอำ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)</p> <p>รูปแบบที่ CAT ออกแบบระบบกล้อง โดยภาพหน้ากล้องจะมารวมที่ NVR ของแต่ละหน่วยงาน บางส่วนจะบันทึกอยู่ภาคพื้นดิน และบางส่วนจะส่งไปเก็บบน Cloud Storage</p> <p>กรมการปกครอง (นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน)</p> <p>สำหรับการเปรียบเทียบภาพใบหน้าจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน การจับภาพใบหน้าแล้วนำมาเปรียบเทียบยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น การดูลมเอียง มุมเงย เพราะภาพจากการทำบัตรประชาชนจะเป็นภาพหน้าตรง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. การบูรณาการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร (นายไวยทยา นวเศรษฐกุล หัวหน้าศูนย์ควบคุมระบบจราจร)</p> <p>๔.๑ กรุงเทพมหานครเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ และคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ</p> <p>๔.๒ การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งหมด ๕๓,๒๔๙ กล้อง เป็นกล้องออนไลน์อยู่ในระบบสามารถดูได้เป็น Real Time ๑๔,๘๔๕ กล้อง อีก ๓๘,๔๐๔ กล้องเป็นกล้อง Stand alone หรือเป็นกล้องที่ไม่ได้ออนไลน์ไปสู่ศูนย์ควบคุม แต่หากเกิดเหตุสามารถดึงภาพมาใช้งานได้แต่จะมีความล่าช้า ซึ่งเมื่อก่อนกรุงเทพมหานครจะมีศูนย์ให้บริการประชาชน หรือหน่วยสืบสวนสอบสวนต่างๆที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แต่ในปัจจุบันได้ขยายพื้นที่บริการออกเป็น ๑๒ ศูนย์ รวมทั้งหมดเป็น ๑๓ ศูนย์ โดยมีศูนย์ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์หลัก ๑๒ ศูนย์กระจาย ๖ กลุ่มเขต ประกอบด้วย ศูนย์จตุจักร ศูนย์บางเขน ศูนย์ราชเทวี ศูนย์ห้วยขวาง ศูนย์มีนบุรี ศูนย์บึงกลุ่ม ศูนย์พระโขนง ศูนย์บางคอแหลม ศูนย์บางพลัด ศูนย์จอมทอง ศูนย์บางบอน ศูนย์ราษฎร์บูรณะ ทุกศูนย์ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๔.๓ การเชื่อมโยงสัญญาณภาพไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพบก กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยข่าวกรองทหาร สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก.๐๒) กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สถานีตำรวจนครบาลทั้ง ๘๘ สถานี และ ๙ บก.น. สำนักงานเขต ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร และกองอำนวยการร่วมเฉพาะกิจต่างๆ ในส่วนของจุดสนามหลวง ได้แก่ กองอำนวยการร่วมกองทัพภาคที่ ๑ (กอ.ร.ส.) กองอำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร และกองอำนวยการร่วมตำรวจ โดยในแต่ละหน่วยงานจะใช้ในภารกิจของหน่วยงาน และในการเชื่อมโยง กรุงเทพมหานคร เชื่อมให้ทั้งหมดเท่าที่กรุงเทพมหานครจะสามารถเชื่อมได้</p> <p>๔.๔ การตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</p> <p>๑) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๑๒ ศูนย์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๒) มีการตรวจสอบกล้องดังนี้</p> <p>๒.๑) กล้องที่เชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ศูนย์ควบคุมมีการตรวจสอบทุกวัน</p> <p>๒.๒) กล้อง Stand alone มีการวนรอบการตรวจสอบกล้องทุก ๆ ๑๕ วัน</p> <p>ทั้งนี้ ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กรุงเทพมหานครได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุม เพื่อแจ้งผลสถานะการทำงานของกล้อง Stand alone เมื่อก้องมีอุปกรณ์ชำรุด โดยจะแจ้งสถานะการทำงานแบบ real time</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔.๕ แผนการเชื่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบคงที่ (Stand alone)</p> <p>ระยะที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง จำนวน ๙ เขต และพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน ๑๐ เขต</p> <p>ระยะที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน ๙ เขต และพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ จำนวน ๗ เขต</p> <p>ระยะที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือ จำนวน ๘ เขต และพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน ๗ เขต</p> <p>ระยะที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เชื่อมโยงระบบสัญญาณภาพจากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ของเอกชน เข้าสู่ส่วนกลาง</p> <p>กรุงเทพมหานครขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าสู่ส่วนกลาง</p> <p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน (นายประยูร รัตนเสนีย์)</p> <p>ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด จะมีการเชื่อมโยงกับศูนย์บริหารจัดการและเชื่อมโยงระบบกล้อง ฯ ๑๘ ศูนย์ (ตามกลุ่มจังหวัด) ซึ่งทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีตำรวจภูธรจังหวัดเป็นเลขานุการ เพราะในการที่จะดูจุดต่าง ๆ ว่ากล้องสามารถใช้ประโยชน์ได้มากน้อยขนาดไหน ฝ่ายตำรวจจะทราบข้อมูลดีกว่า และจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูว่าจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนใดเพิ่มเติม เรื่องมาตรฐานกล้องกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีการกำหนดมาตรฐานที่จะให้บริษัทใช้ในจุดที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เป็นการบังคับทางกฎหมาย เพื่อที่จะให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ในระยะต่อไป</p> <p>ข้อสังเกต/สั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ฝากนำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องระบบวิดิทัศน์ทางไกล หากต้องพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดำเนินการเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อไป 2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลทางกายภาพทั้งหมด การดูแลเชื่อมโยงระบบซึ่งเก็บข้อมูลโดยระบบ Cloud Storage และจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบของกระทรวงต่าง ๆ จึงให้เตรียมจัดทำข้อมูลชี้แจงการเปรียบเทียบภาพใบหน้าสำหรับเชื่อมโยงการตรวจสอบในอนาคต 3. การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซอฟต์แวร์ มาตรฐานกล้อง และข้อมูลของทั้งรัฐและภาคเอกชนมีความแตกต่างกัน จึงขอฝากคณะอนุกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ควรกำหนดแนวทางการบูรณาการให้ชัดเจน ทำอย่างไรถึงจะเชื่อมโยงระบบที่มีทั้งหมดได้ จะต้องเปลี่ยนกล้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเฉพาะในส่วนของภาครัฐหรือไม่ สำหรับภาคเอกชนหากจะมีการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์คงต้องมีการขอความร่วมมือ 4. ตรวจสอบความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Cloud Storage มากน้อยเพียงใด 	<p>ศสส.สป./ปก./กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. ทหารีร่วมกับผู้ดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ดูแลระบบไอทีในเรื่องต่างๆ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย</p> <p>๖. พัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่เดิมให้ดีที่สุดและใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด</p>	
<p>การบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานของ ประเทศเพื่อเป็นแผนหลัก ในการดำเนินการ ด้านการผังเมือง</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</p> <p>๑. ที่มา ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ “ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม จัดทำแผนภาพซึ่งแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น ระบบราง ถนน ไฟฟ้า ประปา เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการพัฒนาผังเมืองของประเทศต่อไป”</p> <p>กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการผังเมือง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่บูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการ ๔ ด้าน ดังนี้</p> <p>๑.๑ ด้านคมนาคมและขนส่ง ได้แก่ ทางหลวง ถนน ระบบราง ระบบ Terminal (สนามบิน ท่าเรือ สถานีขนส่งสินค้า Container Yard ICD)</p> <p>๑.๒ ด้านแหล่งน้ำ ได้แก่ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ</p> <p>๑.๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานีกำจัดขยะ สถานีดับเพลิง โรงฆ่าสัตว์ โรงงาน</p> <p>๑.๔ ด้านผังเมือง ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค ผังอนุภาค ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ผังเมืองเฉพาะ</p> <p>๒. ผลการดำเนินการ ข้อมูลที่ดำเนินการบูรณาการจาก ๒๘ หน่วยงาน ๗ กระทรวง ได้รับครบถ้วนเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยแบ่งการจัดทำข้อมูลออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้</p> <p>๒.๑ ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้จัดทำฐานข้อมูลแล้วเสร็จ ทั้ง ๔ ด้าน</p> <p>๒.๒ ข้อมูลเอกสารรายงานแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง ๔ ด้านในแต่ละระดับ ได้แก่</p> <p>๒.๒.๑ ระดับประเทศ ยกตัวอย่างข้อมูลด้านคมนาคมและขนส่งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางหลัก และด้านแหล่งน้ำเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในภาพรวมประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>๒.๒.๒ ระดับภาค ข้อมูลด้านคมนาคมและขนส่งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางหลักระหว่างภูมิภาค และด้านแหล่งน้ำเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และขนาดรอง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>๒.๒.๓ ระดับจังหวัด ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๐ ซึ่งกำหนดจะจัดทำข้อมูลแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานในระดับจังหวัด ให้แล้ว</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เสร็จภายใน ๕ กันยายน ๒๕๖๐ และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ บูรณาการข้อมูล ฯ ต่อไป</p> <p>๓. การดำเนินงานระยะถัดไป</p> <p>๓.๑ จัดทำข้อมูลประกอบแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๓.๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อบูรณาการข้อมูล แผนงานและโครงการพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อเป็นแผนหลักในการดำเนินการด้านการผัง เมือง เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานภายในกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๐</p> <p>๓.๓ จัดพิมพ์รายงาน แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศ และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เสนอนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การจัดพิมพ์ใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ – ๔ สัปดาห์</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอขอบคุณการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการบูรณาการข้อมูล ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดิน การจัดทำผังประเทศ และการพัฒนา ประเทศในอนาคต</p>	<p>ยผ.</p>
<p>ผลการจัดงาน “ศิลปะชีพ ประทับใจ OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ครั้งที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)</p>	<p>กรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรถวิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)</p> <p>รายงานผลการจัดงานในรูปแบบวีดิทัศน์ สรุปรายได้ ดังนี้</p> <p>๑. การจัดงานระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ (จำนวน ๙ วัน) ณ ศูนย์แสดง และจำหน่ายสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี อิมงาน หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญา ความเป็นไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>๒. สรุปผลการจัดงาน</p> <p>๒.๑ ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๘๗๔,๑๔๗,๖๒๑ บาท (แยกเป็น ยอดจำหน่าย ภายในงาน ๗๖๙,๘๕๑,๗๔๓ บาท และ ยอดสั่งซื้อสินค้า ๑๐๔,๒๙๕,๘๗๘ บาท) เฉลี่ยวันละ ๙๗,๑๒๗,๕๑๓.๔๔ บาท</p> <p>๒.๒ ผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น ๔๓๑,๔๓๖ คน รวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วม จำหน่ายสินค้า จำนวน ๒,๖๒๗ บูท</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องที่ร่วม ดำเนินการ สำหรับการสืบสานศิลปะชีพของไทยเป็นไปตามพระราชดำริ โดยมุ่ง อบรมให้ผู้มีฝีมืองานศิลปะชีพและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทั้งนี้ การดำเนินการสืบสาน ศิลปะชีพเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ ๙ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนสามารถเชื่อมโยงทั้งงานศิลปะชีพ และงาน OTOP ได้ อย่างแท้จริง และฝากชมเชยเจ้าหน้าที่พัฒนากรในพื้นที่ด้วย</p> <p>๒. ขอชมเชยการจัดตลาดชุมชนในพื้นที่ ต.วังหิน อ. โนนแดง จ. นครราชสีมา เป็น ตลาดที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชุมชนได้เป็นอย่างดี</p>	<p>พช.</p> <p>จ. นครราชสีมา</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องอื่น ๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพิ่มภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้สรุปรายงานเป็นความลับ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องแก้ไขทันที ไม่ยืดเยื้อ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือนหรือมีความคืบหน้าในการดำเนินการ</p> <p>๓. เลื่อนการชี้แจงแถลงผลงานของรัฐบาล ครบรอบ ๓ ปีออกไปไม่มีกำหนด</p> <p>๔. ให้รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน ปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี และนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๕. การรับโอนถนนให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเบื้องต้นรัฐบาลให้กองทัพบกสำรวจและสรุปข้อมูลเส้นทาง/ถนนที่มีปัญหา และได้เสนอให้กองทัพบกซ่อมบำรุงเส้นทางที่ต้องการความเร่งด่วน รวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจถนนที่ได้รับการถ่ายโอน เพื่อจัดทำค่าของงบประมาณซ่อมบำรุงและงบประมาณก่อสร้าง</p> <p>๖. การร้องเรียนเรื่องถนนน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยาปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีประสานการปฏิบัติกับกระทรวงคมนาคมต่อไป</p> <p>๗. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) และหากมีการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีอาจนำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่</p> <p>๘. ศูนย์บริการร่วมจังหวัด (One Stop Services : OSS) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๙. การขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จ.สมุทรสงคราม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ใน ๓ ประเด็น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๙.๑ เสนอเรื่องการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนต่อ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p> <p>๙.๒ สำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการเพื่อนำมาคำนวณพื้นที่ปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และให้เกิดการขอใช้งบประมาณกับสำนักงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๑๐. ป.ย.ป. (คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง)</p> <p>๑๐.๑ เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ</p> <p>๑๐.๒ รายงานผลการศึกษาเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ให้สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงาน นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑๐.๓ โครงการ SMART Visa จัดทำสรุปความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย (กฎกระทรวงมหาดไทย) นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป</p>	<p>ศตธ.มท./ ศปท.มท.</p> <p>ทุกจังหวัด/ ทุกหน่วยงาน สน.สป./สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน สตร.สป./ปค. จ.สุราษฎร์ธานี สถ.</p> <p>จ. ชลบุรี</p> <p>ทต.</p> <p>สบจ.สป./ ศตธ.มท./ สตร.สป./ ทต./สนผ.สป./ จ. สมุทรสงคราม</p> <p>สนผ.สป.</p> <p>กพร.สป./ทต./ กพน./กปน./ กทม. ตท.สป./สภ.ม.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑๑. การประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ประเด็นการร้องเรียนเหมืองอัครา ทางคสช. ได้สั่งระงับดำเนินการและตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ให้กรมที่ดินตรวจสอบความถูกต้องการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดิน และจัดทำข้อมูลนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ทด.</p>
	<p>๑๒. ผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จ. นครราชสีมา ให้จัดทำข้อมูลความต้องการเครื่องมือสำหรับชุดเจาะ/ชุดบำบัดน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการแก้ไขปัญหาที่นอกเขตชลประทานเพื่อพิจารณาความจำเป็น ความคุ้มค่า การบริหารจัดการ และหน่วยดำเนินการควรเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวมถึงการจัดทำข้อมูลความต้องการเครื่องมือทางการเกษตรสำหรับเกษตรกรที่จำเป็น อาทิ เครื่องเกี่ยวมัด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>สบจ.สป./ สนผ.สป./สธ.</p>
	<p>๑๓. การกักเก็บน้ำ ให้ศึกษาแนวทางกักเก็บน้ำ เส้นทางคลองชลประทานคลองหาด จ. สระแก้ว สามารถเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำได้หรือไม่</p>	<p>ปภ./ จ. สระแก้ว</p>
	<p>๑๔. การทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีความรอบรู้ทั้งในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจของหน่วยงาน (Function) และวาระพื้นที่ (Area) รวมทั้งแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ การค้าการลงทุน ความเป็นอยู่ประชาชน โดยให้กำหนดเป็นประเด็นมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>สนผ.สป.</p>
	<p>๑๕. การประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑๖. ให้รายงานความคืบหน้าการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สตร.สป. พช./สนผ.สป.</p>
	<p>๑๗. การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมา ขอขอบคุณอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่ากระทรวงวิสาหกิจทุกแห่งในสังกัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งงานนโยบาย งานตามอำนาจหน้าที่ และงานบูรณาการ/งานพื้นที่</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>
	<p>๑๘. ให้เร่งรัดการบริหารจัดการขยะ และน้ำเสีย โดยพิจารณาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ</p>	<p>สธ./กทผ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.